



## พระราชโฆวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2531  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร  
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2532 (ภาคเช้า)\*

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า ผู้ปรารถนาความสำเร็จและความเจริญยิ่งขึ้นไปในชีวิต ต้องรักษาความก้าวหน้า เปิดตา เปิดใจให้กว้างไว้ เพื่อเรียนรู้สรรพวิทยาและแสวงหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา ให้สามารถก้าวไปทันวิวัฒนาการต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน วันนี้จะพูดกับท่านถึงเรื่องความคิดวินิจฉัยอันเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการงานให้สำเร็จและก้าวหน้า

ความคิดวินิจฉัยหรือความคิดพิจารณาหาเหตุหาผลที่ถูกต้องแท้จริงของเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ นี้ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพิจารณาหาความจริงและหาทางตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการปฏิบัติงาน เพราะเหตุนี้จึงส่งเสริมให้บุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น คือสามารถทำงานที่ยาก ที่ใหญ่ ที่มีความสำคัญสูง ๆ ได้ คุณสมบัติข้อนี้จะสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับได้ด้วยการค่อยฝึกฝนอบรม แนวทางฝึกก็คือ เมื่อได้เรียนรู้เรื่องใดสิ่งใดมาให้พยายามศึกษาพิจารณาหาเหตุหาผลของเรื่องนั้นสิ่งนั้นให้ได้โดยถูกต้องถ่องแท้ แล้วพยายามทำความเข้าใจให้ถูกให้ชัดจนสามารถสรุปและกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ได้ ต่อไปก็พยายามนำมา เทียบเคียงใช้กับเรื่องอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะเดียวกันให้ค่อยเคยชินชำนาญ ในที่สุดก็จะมีความคิดวินิจฉัยที่ดี ที่

---

เป็นวันที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เข้ารับพระราชทาน  
ปริญญาบัตร



สามารถนำไปตัดสินเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและแน่นอน ช่วยให้สามารถ ขบคิดแก้ไข ปัญหาที่ยาก ๆ ได้ และทำให้บุคคลมีโอกาที่จะทำงานที่สำคัญ ๆ ทั้งมีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นได้ตาม ลำดับ จึงหวังว่าบัณฑิตจะพยายามสร้างและเสริมความสามารถขึ้นให้มีในตนเองทั่วกันทุกคน

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบ ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความ ผาสุกสวัสดิ์โดยทั่วกัน